

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	2
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา	2
บทที่ 2 ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
แนวคิดและทฤษฎี	4
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
บทที่ 3 ระเบียบและวิธีการศึกษา	13
ขอบเขตการศึกษา	13
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	13
วิธีการศึกษา	14
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	14
การวิเคราะห์ข้อมูล	16
การรวบรวมข้อมูล	16
ระยะเวลาในการศึกษา	16
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	18
ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอินโนพีเพิล	23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมในการตอบสนองต่อกิจกรรมโครงการอินโนพีเฟิล	30
ส่วนที่ 4	
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของบุคคลกับพฤติกรรม การตอบสนองต่อกิจกรรมโครงการอินโนพีเฟิล	35
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการร่วมกิจกรรมกับ พฤติกรรมในการตอบสนองต่อกิจกรรมโครงการอินโนพีเฟิล	87
4.3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการอินโนพีเฟิล ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ	99
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ	119
สรุปผลการศึกษา	119
การอภิปรายผลการศึกษา	134
ข้อค้นพบ	137
ข้อเสนอแนะ	139
บรรณานุกรม	142
ภาคผนวก	143
แบบสอบถาม	144
ประวัติผู้เขียน	151

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
1	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	18
2	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ	18
3	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพทางครอบครัว	19
4	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา	19
5	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามฝ่ายงาน	20
6	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตำแหน่งงาน	21
7	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุการทำงาน	22
8	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้ต่อเดือน	2
9	แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับความสำคัญและค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	23
10	แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับความสำคัญและค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการทำงานของตนเอง	24
11	แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับความสำคัญและค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลที่ทันสมัย	25
12	แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับความสำคัญและค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการบันเทิงหรือพักผ่อน	26
13	แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับความสำคัญและค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการประเมินผลการทำงานประจำปี	26
14	แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับความสำคัญและค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเข้าสังคมและกลุ่มเพื่อน	27

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า	
15	แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับความสำคัญ และค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	28
16	แสดง จำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับความสำคัญ และค่าเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอิน โนพีเฟิล	29
17	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการอิน โน พีเฟิล จำแนกตามกลุ่มกิจกรรม	30
18	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ อิน โน พีเฟิล จำแนกตามความถี่	31
19	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ อิน โน พีเฟิล จำแนกตามช่วงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม	32
20	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการอิน โน พีเฟิล จำแนกตามสถานที่ในการจัดกิจกรรม	33
21	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ อิน โน พีเฟิล จำแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ	34
22	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ อิน โน พีเฟิล จำแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการร่วมกิจกรรม	35
23	แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มประเภทกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเฟิล จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	36
24	แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมจำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเฟิล และการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	38
25	แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการอิน โนพีเฟิล จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	38

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
26 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม สถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเฟิล จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	40
27 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมใน โครงการอิน โนพีเฟิล จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	42
28 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการร่วมกิจกรรมโครงการ อิน โนพีเฟิล จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่าง ทางสถิติ Chi Square Test	44
29 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มประเภทกิจกรรมใน โครงการอิน โนพีเฟิล จำแนก ตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	46
30 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	48
31 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	48
32 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม สถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	50
33 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	52
34 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการร่วมกิจกรรม จำแนกตาม การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	55
35 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มประเภทกิจกรรมใน โครงการอิน โนพีเฟิล จำแนกตามฝ่ายงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	56

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
36 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามฝ่ายงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	58
37 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามฝ่ายงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	59
38 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม สถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามฝ่ายงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	60
39 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามฝ่ายงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	62
40 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม บุคคลที่มีอิทธิพลในการเข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามฝ่ายงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	65
41 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มประเภทกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเฟิล จำแนกตามอายุการทำงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	66
42 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม จำแนกตามกลุ่มอายุงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม และการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	68
43 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเฟิล จำแนกตามอายุงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	69
44 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม สถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเฟิล จำแนกตามอายุงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	70
45 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเฟิล จำแนกตามอายุงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	72

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
46 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการร่วมกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามอายุงานของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	75
47 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มประเภทกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	76
48 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามรายได้ต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ กับ Chi Square Test	78
49 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	79
50 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม สถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	81
51 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	82
52 แสดงจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามและการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ Chi Square Test	86
53 แสดงค่าเฉลี่ยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามกลุ่มประเภทกิจกรรมที่พนักงานเข้าร่วมใน โครงการอิน โนพีเพิล	87
54 แสดงค่าเฉลี่ยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการอิน โนพีเพิล	89
55 แสดงค่าเฉลี่ยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเพิล	91

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า	
56	แสดงค่าเฉลี่ยวัตถุดิบประสงค้ในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเพิล	93
57	แสดงค่าเฉลี่ยวัตถุดิบประสงค้ในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเพิล	94
58	แสดงค่าเฉลี่ยวัตถุดิบประสงค้ในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเพิล	97
59	แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิลรวมทั้งค่าเฉลี่ย การแปลผล	99
60	แสดงจำนวน และคะแนน รวมทั้งค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเพิลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเหมาะสมและควรดำเนินการต่อไป	100
61	แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามกลุ่มอายุ ทดสอบด้วยสถิติ Independent T- test	101
62	แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา ทดสอบด้วยสถิติ Independent T - test	102
63	แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามกลุ่มฝ่ายงานที่สังกัด โดย One way Anova test	104
64	แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามกลุ่มอายุการทำงาน ทดสอบด้วยสถิติ Independent T -test	105
65	แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของพนักงาน ทดสอบด้วยสถิติ One way Anova test	107
66	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล ในปัจจัยย่อยพึงพอใจต่อกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการอิน โนพีเพิล จำแนกตามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของพนักงาน เป็นรายคู่	108
67	แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของวัตถุดิบประสงค้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองในการร่วมกิจกรรมกับระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม โครงการอิน โนพีเพิล	109

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
68 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการทำงานของตนเองในการร่วมกิจกรรมกับระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการอิน โนพีเฟิล	110
69 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยในการร่วมกิจกรรมกับระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการอิน โนพีเฟิล	111
70 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของวัตถุประสงค์ เพื่อการบันเทิงหรือพักผ่อนในการร่วมกิจกรรมกับระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการอิน โนพีเฟิล	112
71 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของวัตถุประสงค์ เพื่อการประเมินผลการทำงานประจำปีในการร่วมกิจกรรมกับระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการอิน โนพีเฟิล	113
72 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของวัตถุประสงค์ เพื่อการเข้าสังคมและกลุ่มเพื่อน ในการร่วมกิจกรรมกับระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการอิน โนพีเฟิล	114
73 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของวัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการร่วมกิจกรรมกับระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการอิน โนพีเฟิล	115
74 ประเภทกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้จัดเพิ่มเติมในโครงการอิน โนพีเฟิล	117
75 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอิน โนพีเฟิล	118